



บันทึกข้อความ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส่วนกลาง  
วันที่ 19/5/2558  
ที่ 917

สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วันที่ 2 - 19/5/2558  
ที่ 119

หน่วยงาน ฝ่ายธุรการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทร. 3061  
ที่ ศส.5631(1)/192 วันที่ 21 เมษายน 2558  
เรื่อง ขออนุมัติแนวปฏิบัติการนำส่งเงิน

① เรียง อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
วันที่ 9/5/2558  
ที่ 8 พค 58  
ที่ 14/20

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 1 รายได้ ข้อ 10 กล่าวว่า "การจัดเก็บเงินทุกประเภท ให้ส่วนการเงินเป็นผู้จัดเก็บ ยกเว้น เงินรายได้ประเภท ที่คณะกรรมการกำหนดให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บ และให้ผู้จัดเก็บนำส่งส่วนงาน การเงินทุกวันในเวลาทำการ หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป" ตามความทราบแล้วนั้น

ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีฝ่ายให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินรายได้ คือ ฝ่ายบริการสารสนเทศ รายได้จาก ค่าให้บริการสารสนเทศ ค่าปรับห้องสมุด ค่าบริการพิมพ์เอกสารฯ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา รายได้จาก ค่าบริการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ค่าจำหน่ายเอกสารประกอบการสอน ค่าบริการสำเนาเอกสารฯ ค่าบริการกราฟิก เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ในช่วงสัปดาห์แรก ของการเปิดภาคการศึกษาจะมีรายได้จากการจำหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนจำนวนมาก กว่า 100,000 บาทต่อวัน (เนื่องจากแล้วเสร็จจากการขายเวลาประมาณ 17.00 น. จากนั้นทำการตรวจ นับเงิน ตรวจสอบหลักฐานเพื่อนำลงระบบการส่งเงินรายได้) และหลังจากสัปดาห์แรกของการเปิด ภาคการศึกษาจะมีเงินที่แต่ละฝ่ายได้รับมีจำนวนไม่มากในแต่ละวัน บางวันไม่ถึง 500 บาท

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์บรรณสารฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ศูนย์บรรณสารฯ จึงขออนุมัติแนวปฏิบัติในการนำส่งเงินรายได้ให้ส่วนการเงินและบัญชี ดังนี้

- 1) ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาที่มีรายได้จากการจำหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนจำนวนมาก และรายได้อื่น ๆ (หากมี) โดยจะนำส่งเงินรายได้ให้ ส่วนการเงินฯ ในวันที่รับเงินภายในเวลา 18.30 น.
- 2) ในช่วงหลังสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาหากมียอดเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จะนำส่งเงินรายได้ให้ส่วนการเงินฯ ในวันที่รับเงินหรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป และกรณีไม่ ถึง 5,000 บาท จะนำส่งทุกสิ้นสัปดาห์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอบพระคุณยิ่ง

๒) อ.ณนพรัตน์  
ดร.ศสว/หนบอ

รองอธิการบดี  
อธิการบดี (อาจารย์ ดร. วุฒิ คำนภิกษิตกุล)  
บริหาร

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
(อาจารย์ ดร. ณัฏฐญา เมื่อกม่อง)

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา